

แบบรายงานผลดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓
<b>๑. plugged จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</b> ๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	๑.๑.๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๒) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ
	๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ	ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวน ร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ ๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๓. ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ๔. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ

<p><b>๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b></p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การคิด ประการศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ โดยการติดประกาศ, บอร์ดประชาสัมพันธ์, จัดทำเอกสารแผ่นพับ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>
	<p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางกรร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำช่องทางกรร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ ร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๒ ช่องทาง</p> <p>๑. ร้องเรียน โดยติดต่อด้วยตนเอง ณ อบต. คอนกระเบื้อง</p> <p>๒. ร้องเรียนผ่านสายด่วน อบต. ๐๓๒ ๒๙๙ ๔๐๖</p> <p>๓. ร้องเรียน โดยส่งไปรษณีย์มาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง</p> <p>๔. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบต. คอนกระเบื้อง</p> <p>๕. ร้องเรียนผ่าน สมาชิก และพนักงาน อบต.คอนกระเบื้อง</p> <p>๖. ร้องเรียนผ่านตู้แดง ณ อบต. คอนกระเบื้อง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>

<p><b>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</b></p> <p>๓.๑ ถดมุลเหตุของ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>มีประชุมติดตามงานระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชาและระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต. คอนกระเบื้อง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>
	<p>๓.๑.๒) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>
<p><b>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b></p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒.๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ของ อบต. คอนกระเบื้อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน</li> <li>- แผ่นพับสรุปการดำเนินการทางวินัย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ อบต. คอนกระเบื้อง</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>